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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um innri leigu Klettaskóla 

Á fundi borgarráðs 26. mars sl. lagði áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram eftirfarandi 
fyrirspurn:

„1. Kynnt var á fundinum að innri leiga Klettaskóla hækki úr 126 milljónum 2019 í 450 
milljónir 2020. Hver er ástæðan fyrir þessari miklu hækkun? 2. Er þessi ákvörðun tengd 
eins milljarðs framúrkeyrslu á viðhaldi og lagfæringum á Klettaskóla? 3. Var búið að fá 
fjárheimildir fyrir öllum þeim kostnaði? 4. Ef já þá er óskað eftir samantekt tæmandi talið 
með vísan í fjárhagsáætlanir s.l. ára. 5. Með þessari gríðarlegu hækkun innrileigu nær 
Reykjavíkurborg kostnaði pr. nemenda í Klettaskóla upp í sama kostnað pr. nemenda í 
Arnarskóla. Er þessi snúningur gerður til að Reykjavíkurborg fái meira fjármagn frá 
Jöfnunarsjóði íslenskra sveitarfélaga í tilraunum til að stoppa upp í framúrkeyrsluna sem 
framkvæmdir og viðhald Klettaskóla kostaði Reykjavíkurborg? 6. Liggur eitthvert 
fjárhagslegt mat fyrir sem útskýrir og rökstyður þessa miklu hækkun á innri leigu um 324 
milljónir á milli ára og til framtíðar? Ef svo er – er óskað eftir því að borgarráð fái það 
sent. 7. Hvað fékk Reykjavíkurborg greidda háa fjárhæð frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 
vegna Klettaskóla á árunum 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, áætlun 2020 og áætlun 2021 
þegar framkvæmd hækkunar innri leigu Klettaskóla er komin til fullrar framkvæmdar?“

Svar:

1. Samkvæmt leikreglum er innri leiga 8,5%/ári af framkvæmdakostnaði. Ákvörðun innri 
leigu er því í beinu hlutfalli við framkvæmdakostnað. 
2. Ekki er um að ræða sérstaka ákvörðun. Samkvæmt leikreglum er innri leiga 8,5% af 
framkvæmdakostnaði á ári. 
3. Gerð er grein fyrir skiptingu fjárheimilda og framkvæmdakostnaðar í skilamati sem var 
lagt fram á fundi borgarráðs 11. júní sl.
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/7_klettaskoli_skilamat_framkvaem
da.pdf   
4. Samantekt er í skilamati sem var lagt fram á fundi borgarráðs 11. júní sl.
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/7_klettaskoli_skilamat_framkvaem
da.pdf  
5. Nei, enda er innri leiga reiknuð út frá framkvæmdakostnaði..
6. Samkvæmt leikreglum er innri leiga 8,5% af framkvæmdakostnaði á ári. Raunkostnaður 
ákvarðar því innri leigu. 
7. Greiðslur Jöfnunarsjóðs er vegna þjónustusamnings við Reykjavíkurborg um sérskóla og 
er ekki sérstaklega sundurliðaður vegna Klettaskóla. Sjá meðfylgjandi samning.

Eftirfarandi greiðslur eru vegna samnings frá 2015 og áætlun 2020 og 2021.



2015      1.171 m.kr.
2016      1.162 m.kr.
2017      1.192 m.kr.
2018      1.293 m.kr.
2019      1.360 m.kr.
áætlun 2020       1.517 m.kr.
áætlun 2021       1.600 m.kr.

Reykjavíkurborg fékk auk þess framlag frá Jöfnunarsjóði vegna stofnkostnaðar upp á krónur 
176.237.500  árið 2019.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

     

Hjálagt:
Samningur um sérskóla dags. 3 september 2012.
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